



ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 2739783 โทรสาร 2739408

ฉบับที่ 8/2542

วันที่ 22

มกราคม 2542

เรื่อง ความคืบหน้าของโครงการลงทุนเพื่อสังคม

นายชาญชัย มุสิกนิศากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการคลังได้กู้เงินจากธนาคารโลก จำนวน 300 ล้านดอลลาร์ และกองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเลแห่งญี่ปุ่น(OECF) จำนวน 13,412 ล้านดอลลาร์ และได้จัดสรรเงินงบประมาณสมทบอีกร้อยละ 10ของวงเงินกู้ สำหรับดำเนินโครงการลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคมอันเนื่องมาจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และการเงินที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2540 โดยเฉพาะกลุ่มผู้ถูกเลิกจ้าง กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และกลุ่มผู้ยากจน ทั่วไป นั้น

ความคืบหน้าของการดำเนินการนั้น ขอชี้แจงเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. เงินกู้จากธนาคารโลก

1.1 โครงการในส่วนของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ ได้มีการจัดทำแผนการดำเนินโครงการ (Implementation Plan) และจัดทำระบบ บัญชี เพื่อรองรับการเบิกจ่ายเงินกู้แล้ว ทั้งนี้เพื่อให้สามารถกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการใช้จ่ายเงินตามโครงการดังกล่าว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนถึงขณะนี้มีโครงการย่อยที่มีความพร้อมในการดำเนินงานในพื้นที่ทั่วประเทศ ประมาณ 15,000 โครงการ

สำหรับในช่วงเริ่มต้นไตรมาสแรก ของปี 2542 (มกราคม-มีนาคม) ในส่วนของเงินกู้จากธนาคารโลก ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน ราชการนั้น ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินกู้แล้ว ประมาณ 46 ล้านบาท เพื่อใช้ในการฝึกอบรมอาชีพแรงงานในภูมิภาคเพื่อบรรเทาปัญหาการว่างงานของการทรงแรงงานและสวัสดิการสังคม สำหรับแผนการเบิกจ่ายในเดือนมีนาคม 2542 คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายเพิ่มเติมของหน่วยงานอื่นๆ อีกประมาณ 180 ล้านบาท

1.2 โครงการในส่วนที่ธนาคารออมสินรับไปบริหารการผ่านกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคมและกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคนั้น กองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (กองทุนชุมชน) ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินธนาคารโลกแล้ว จำนวน 180 ล้านบาท และได้เปิดรับโครงการจากชุมชน และ องค์กรชุมชนที่เสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ตั้งแต่เดือนกันยายน-เดือนตุลาคม 2541 จำนวน 2,939 โครงการ เป็นวงเงินทั้งสิ้น 8,486.63 ล้านบาท และมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม จำนวน 67 โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 20.06 ล้านบาท สำหรับสาเหตุที่อนุมัติโครงการส่วนใหญ่ที่เสนอมาไม่ผ่านเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ ตั้งไว้ อย่างไรก็ตามการพิจารณา ในครั้งต่อไปจะสามารถอนุมัติโครงการได้มากขึ้น เนื่องจากชุมชนได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในการจัดทำโครงการและสามารถนำโครงการกลับไปพัฒนาและเสนอเข้ารับการพิจารณาใหม่ได้

1.3 โครงการเงินกู้สำหรับการพัฒนาเมืองในภูมิภาค (กองทุนเมือง) นั้น ได้จัดการประชุมเพื่อชี้แจงเงื่อนไขการให้กู้ของกองทุนฯ แก่เทศบาล ต่างๆ แล้ว และเริ่มเปิดรับโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆ จากเทศบาลในปลายเดือนพฤศจิกายน 2541

2. เงินกู้จากกองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเลแห่งญี่ปุ่น (OECF) นั้น ได้ดำเนินการขอเบิกจ่ายจาก OECF แล้วจำนวน 2,600 ล้านดอลลาร์ เพื่อดำเนินการตามโครงการ (1) แผนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ (2) โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมชลประทานขนาดเล็กของกรมชลประทาน.

Posted 22 Jan 1999
